

Một số ý kiến về chính sách sử dụng cán bộ khoa học công nghệ, trọng dụng nhân tài

■ VŨ XUÂN CHÍNH (*)

Đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ (KHCN) ở nước ta so với tỷ lệ dân cư đang còn ở mức thấp hơn so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Đội ngũ đó được hình thành từ nhiều nguồn, nhiều cấp độ khác nhau và hầu hết đều làm việc trong hệ thống cơ quan đảng và nhà nước. Vì vậy, có thể nói cán bộ KHCN cũng là cán bộ, công chức. Tuy nhiên, đối với đội ngũ cán bộ KHCN, việc sử dụng để phát huy cao nhất, nhiều nhất tài năng, trí tuệ của họ hướng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội cũng còn nhiều vấn đề cần được trao đổi thêm.

Về nguyên tắc, nhà nước bỏ tiền của ra đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ thì nhà nước phải có trách nhiệm quản lý, sử dụng để sao cho đội ngũ đó đáp ứng được các mục tiêu, yêu cầu mà nhà nước đặt ra. Không có nhà nước nào bỏ tiền ra đào tạo cán bộ khoa học, công nghệ, đào tạo nhân tài mà lại không sử dụng, sử dụng sai mục đích và thậm chí thả nổi cho họ muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi. Vì vậy cũng về nguyên tắc mà nói thì nhà nước phải xây dựng chính sách, cơ chế về đào tạo, sử dụng cán bộ KHCN một cách khoa học có tính khả thi. Thực trạng về đời sống và hiệu quả làm việc hạn chế của một bộ phận đội ngũ cán bộ KHCN như hiện nay là do chính sách cơ chế đào tạo, sử dụng còn nhiều bất cập.

Đặt ra vấn đề xây dựng chính sách sử dụng cán bộ KHCN và trọng dụng nhân tài trong tình hình hiện nay trước hết phải bắt đầu từ nhận thức về vị trí, vai trò của khoa học, công nghệ và của nhân tài đối với sự phát triển kinh tế xã hội.

1. Về nhận thức:

(*) Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ

Quá trình phát triển của nước ta và của các nước khác trên thế giới đã chứng minh sự đóng góp to lớn của giới trí thức khoa học công nghệ. Nước Mỹ trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất, thứ hai và trong thời gian qua đã sử dụng các phương thức mua chuộc, thu hút biết bao nhân tài là các nhà bác học, các chuyên gia có tên tuổi của nhiều nước trên thế giới. Trong báo cáo chỉ tiêu khoa học kỹ thuật năm 2003 của châu Âu cũng cho biết: hiện nay có tới 75% số nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp quốc tịch châu Âu đang làm việc tại Mỹ. Sở dĩ nhiều nhà khoa học thường chọn Mỹ làm "đất dụng võ" vì Chính phủ Mỹ đã đưa ra nhiều "mồi nhử béo bở" như cơ sở nghiên cứu khoa học tốt nhất thế giới, môi trường văn hoá cởi mở, trả lương hậu hĩnh v.v...⁽¹⁾. Trung Quốc đã ban hành "Đề cương quy hoạch xây dựng đội ngũ nhân tài toàn quốc 2002-2005". Chiến lược về phát triển nhân tài và công tác nhân tài của Trung Quốc đã được triển khai có bài bản trên phạm vi cả nước⁽²⁾.

V.I Lê-nin, người lãnh đạo nhà nước Liên bang Xô-Viết trong những năm đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội đã thấy rõ vai trò của giới trí thức trong sự nghiệp xây dựng xã hội mới, Người đã chỉ đạo Đảng và Nhà nước Xô viết khấn trương cử cán bộ của mình sang các nước tư bản phát triển để học tập các kiến thức cần thiết phục vụ cho mục đích xây dựng chủ nghĩa xã hội. V.I Lê-nin là người cảm nhận rất rõ vai trò của khoa học, kỹ thuật và vấn đề sử dụng chuyên gia tư bản đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội vì chỉ dựa vào khoa học, kỹ thuật và học tập những kinh nghiệm của các nước tư bản phát triển thì mới tạo được bước đột phá, sự nhảy vọt về năng suất lao động. Là một nhà lý luận và thực tiễn, V.I Lê-nin đã phân tích

và khẳng định: chủ nghĩa xã hội có trở thành hiện thực và có khẳng định được tính hấp dẫn hơn so với chủ nghĩa tư bản hay không vấn đề suy cho đến cùng là ở chỗ năng suất lao động. Ngày nay, trong môi trường hội nhập, cạnh tranh kinh tế quốc tế, vấn đề năng suất lao động vẫn là một tiêu điểm trong chính sách phát triển của các quốc gia trên thế giới. Điều đó đương nhiên liên quan đến chính sách đào tạo, sử dụng lực lượng cán bộ khoa học, công nghệ, thu hút nhân tài. Sự nhận thức này khi được quán triệt để trở thành nhận thức chung, tạo sự nhất trí đồng thuận trong tất cả CBCC và trong cả xã hội thì chính sách đào tạo, sử dụng cán bộ KHCN và thu hút nhân tài mới có được những điều kiện thuận lợi, khả thi.

2. Cần rà soát lại hệ thống chính sách, cơ chế đào tạo, sử dụng cán bộ khoa học, công nghệ:

Hiện nhà nước ta có rất nhiều văn bản pháp luật có nội dung quy định việc đào tạo, sử dụng, đãi ngộ, đánh giá... đối với đội ngũ CBCC nhà nước trong đó có cán bộ KHCN. Tuy nhiên vẫn cần phải rà soát lại để loại bỏ những quy định lạc hậu, chồng chéo, bất cập không còn hiệu lực, kế thừa những quy định hợp lý, tiến tới xây dựng *Luật Công vụ* và *Luật Đạo đức cán bộ, công chức* để trên cơ sở đó kiểm tra, giám sát, đánh giá, thưởng, phạt và định ra những chính sách cụ thể đối với tất cả cán bộ, công chức nói chung, cán bộ khoa học, công nghệ nói riêng. Trong điều kiện Nhà nước tiến tới thực hiện xã hội hoá các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, nghệ thuật, du lịch, thể thao v.v., ngoài việc quy định tất cả mọi cán bộ KHCN dù làm việc ở môi trường nào cũng phải tuân thủ pháp luật thì việc xây dựng chính sách cũng cần căn cứ theo môi trường, điều kiện làm việc cụ thể của cán bộ KHCN.

Mọi chính sách về sử dụng cán bộ KHCN đều phải xuất phát từ yêu cầu bảo đảm lợi ích của người cán bộ KHCN gắn bó hoà hợp với lợi ích của Nhà nước, tức là vừa bảo đảm lợi ích CBCC sát hợp với điều kiện cụ thể, vừa mở ra hướng phát triển để đội ngũ cán bộ KHCN nước ta có trình độ ngang bằng với các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới.

3. Nhà nước cần rà soát tổng thể về bằng cấp, học hàm, học vị của đội ngũ cán bộ KHCN làm việc trong các cơ quan Đảng và Nhà nước:

Đối với những trường hợp giả mạo thì kiên quyết xử lý theo quy định pháp luật. Đây là một việc làm cần thiết không chỉ có ý nghĩa làm trong sạch đội ngũ cán bộ KHCN. Mặt khác, để cao danh dự, phẩm chất cán bộ khoa học, để người được thụ hưởng chính sách ưu đãi của nhà nước phải là những cán bộ KHCN, nhân tài đích thực. Còn đối với những cán bộ KHCN làm việc ở khu vực kinh tế tư nhân, các tổ chức xã hội không thuộc khu vực nhà nước thì ở những nơi đó họ sẽ có cách đánh giá, thẩm định tài năng các nhà khoa học theo cách của họ.

4. Trả lương xứng đáng cho các cán bộ KHCN giữ vị trí chuyên gia:

Đối với một cán bộ KHCN được đặt ở vị trí chuyên gia không phải là dễ dàng, đơn giản vì họ phải là người có học hàm, học vị, có kinh nghiệm và có những đóng góp nhất định trong lĩnh vực khoa học công nghệ, được tập thể, xã hội tín nhiệm, thừa nhận. Từ trước đến nay thông thường những người như thế thường được đề bạt, bổ nhiệm vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý và do họ phải tập trung vào các công việc quản lý điều hành nên thời gian, trí tuệ dành cho chuyên môn, đào tạo, truyền bá kinh nghiệm chuyên môn cho các thế hệ tiếp theo rất hạn chế. Đó thực sự là sự lãng phí về chất xám và là chính sách chỉ khuyến khích cán bộ KHCN tiến thân bằng con đường quan chức mà ít chú trọng tới tính chuyên môn, chuyên nghiệp. Trên thực tế không phải nhà khoa học nào cũng đều làm lãnh đạo, quản lý giỏi, hoặc có những người lãnh đạo, quản lý giỏi mà không phải nhà khoa học. Đó là vì quản lý là một nghề, nó đòi hỏi phải có những phẩm chất, năng lực riêng không giống phẩm chất, năng lực của nhà chuyên môn khoa học.

Nếu trả lương xứng đáng cho chuyên gia thì nhà nước sẽ có được các chuyên gia thực sự trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quản lý nhà nước v.v.. Đây cũng chính là chính sách thu hút nhân tài, kể cả các nhà khoa học Việt kiều ở nước ngoài vì bản thân

các chuyên gia, các nhà khoa học cũng là những người có tài.

5. Có chính sách đãi ngộ đối với cán bộ KHCN công tác ở các địa bàn vùng núi, vùng sâu, vùng xa, nơi có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống:

Việc cần có chính sách đãi ngộ đối với cán bộ KHCN công tác ở các vùng này là vì thực tế đời sống ở các vùng này còn đang rất khó khăn, thiếu thốn về nhiều mặt. Và lại nhà nước ta phải có trách nhiệm cải thiện, nâng cao đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số, tạo các điều kiện cho đồng bào vươn lên xây dựng kinh tế xã hội ở địa phương mình. Trong các điều kiện mang tính hệ thống, đồng bộ cho công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế xã hội miền núi thì công tác cán bộ có ý nghĩa quyết định, trong đó những cán bộ khoa học công nghệ là vốn quý.

Thực chất của chính sách đãi ngộ là ở việc xác định mức phụ cấp trên cơ sở mặt bằng lương, chứ không phải là làm lương riêng cho cán bộ KHCN công tác ở những vùng này. Theo đó nhà nước cần quy định những điều kiện hỗ trợ và xác định thời hạn làm việc, các điều kiện chuyển cán bộ KHCN về các tỉnh đồng bằng, đô thị khi họ có nhu cầu.

6. Cần có chính sách về đào tạo và xác định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đào tạo cán bộ KHCN:

Cán bộ, công chức nhà nước nói chung và các cán bộ KHCN nói riêng đều phải trải qua các khoá, các chương trình đào tạo. Chất lượng đào tạo phụ thuộc vào giáo trình, chương trình, giáo viên và người được đào tạo. Chính các giáo viên trong hệ thống đào tạo của nhà nước cũng là cán bộ khoa học. Vì vậy ngoài việc các giáo viên phải tuân thủ quy định về nghiệp vụ và đạo đức thì việc kiểm tra, đánh giá chất lượng cơ sở đào tạo và đội ngũ giáo viên cũng như trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở đào tạo phải được quy định ở việc thẩm định giáo trình và chất lượng sinh viên, học viên sau khi ra trường. Có như vậy thì nhà nước mới khắc phục được tình trạng "học giả, bằng cấp thật" và mới tạo được sự đổi mới căn bản trong công

tác đào tạo cũng như trong việc tạo nguồn lực mới cho mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức hiện đại, chuyên nghiệp. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước cũng cần theo hướng chuyên sâu, tức là có chương trình cho người làm quản lý, tổ chức; có chương trình cho những người chuyên làm tham mưu, tư vấn (các chuyên gia, chuyên viên) có chương trình chuyên cho những người làm nghiệp vụ hành chính.v.v... Đồng thời với việc kiện toàn và đổi mới các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng CBCC, cần đẩy mạnh cải cách giáo dục nhằm làm cho nền giáo dục nước ta thực sự tiên tiến, là một cái nôi tạo nguồn cán bộ, công chức, cán bộ KHCN cho nước nhà.

7. Có chính sách về đầu tư các dự án, các công trình nghiên cứu, đề tài khoa học một cách công khai dân chủ và định kỳ sát hạch về chuyên môn, nghiệp vụ:

Đây là một chính sách có ý nghĩa xoá bỏ bao cấp, cơ chế xin - cho trong hoạt động nghiên cứu khoa học, có ý nghĩa trong việc tìm người tài. Đồng thời, nhà nước nên xây dựng chính sách định kỳ sát hạch quan chức (thời phong kiến gọi là khảo quan) và sát hạch chuyên môn, nghiệp vụ, lấy đó làm căn cứ tuyển dụng, đề bạt (thăng giáng) và xác định chương trình bồi dưỡng cho CBCC. Thực hiện chính sách này sẽ có ý nghĩa tác động mạnh vào tâm lý an phận, sức ỳ trì trệ của CBCC. Nó còn có ý nghĩa làm cho cán bộ, công chức luôn luôn phải tự học, biến quá trình đào tạo thành tự đào tạo để giữ vị trí công việc của mình.

8. Về chính sách thu hút nhân tài:

Để xây dựng chính sách thu hút nhân tài, trước hết cần xác định tiêu chí thế nào là nhân tài?

Người tài nói chung là người có những phát minh, sáng tạo kỳ lạ, độc đáo được xã hội thừa nhận; là người có ý tưởng, việc làm, khả năng nổi trội mà nhiều người cũng ở hoàn cảnh, điều kiện như họ nhưng không làm được. Ở thời nào và ở quốc gia nào cũng thế, số người tài bao giờ cũng chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong dân cư đồng đảo. Người tài trong xã hội ở thời nào cũng có và

sự thể hiện cái tài của con người thì rất phong phú đa dạng trên nhiều lĩnh vực, ở nhiều cấp độ, tầm cỡ khác nhau; có người tài về một, hai hay nhiều lĩnh vực, nhưng tuyệt đối không có người tài nào mà hết thảy mọi lĩnh vực, mọi chuyện trên đời này họ đều tinh tường thông tỏ. Người tài ở tầm quốc tế là người có chủ thuyết, ý tưởng phát kiến dẫn đến những bước đột phá nhảy vọt trong sự phát triển của nền văn minh nhân loại; người tài ở tầm quốc gia là người kinh bang tế thế, trị nước, an dân, mở mang cơ nghiệp, giới tham mưu, tổ chức, quản lý trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, quân sự... Những dấu mốc phát triển của nền văn minh nhân loại hay của một quốc gia, những danh hiệu cao quý mang lại vinh dự cho cả một cộng đồng, dân tộc đều có dấu ấn cống hiến đóng góp của những vĩ nhân, những nhân tài.

Nhân tài phải mang tiêu chí xã hội, tức là cái tài phải được xã hội thẩm định, đánh giá và thừa nhận. Người ta không thể tự nhận mình là tài khi xã hội chưa biết, chưa thừa nhận về cái tài đó. Việc sử dụng, thu hút nhân tài và làm cho cái tài của họ phát huy được đến đâu là phụ thuộc vào các yếu tố: môi trường xã hội, quan điểm, cách sử dụng, cơ chế đãi ngộ.

Ngay sau khi thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất quan tâm đến việc sử dụng, thu hút, phát hiện và đào tạo người tài phục vụ cho sự nghiệp cách mạng. Ở đây, Bác đã để lại bài học lớn: có tin thì mới dùng, đã dùng thì phải tin, lấy nghĩa lớn dân tộc mà thu hút người tài, tạo điều kiện cho họ đem tài năng phò tá non sông đất nước như Huỳnh Thúc Kháng, Phan Kế Toại v.v... Đã có rất nhiều người tài là các chuyên gia, các nhà khoa học lưu lạc nơi đất khách vì tin tưởng, cảm phục đạo đức trong sáng, tấm lòng nghĩa hiệp nhân ái vị tha, sự hiểu biết sâu rộng, lời nói nhất quán với việc làm của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà trở về đất nước phụng sự quốc gia đồng bào như Hồ Đắc Di, Lê Văn Thiêm, Trần Đại Nghĩa, Phạm Ngọc Thạch...

Sự ra đời của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, nay là Cộng hoà xã hội chủ

nghĩa Việt Nam đã tạo môi trường xã hội thuận lợi cho việc phát hiện, sử dụng, đào tạo thu hút nhân tài. Quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề này là rõ ràng, có sức thuyết phục; nhưng trên thực tế dường như trong thực hiện chỗ này, chỗ khác còn có những khúc mắc, những sự cản trở nào đó đối với việc sử dụng, thu hút nhân tài; dường như còn những người có tài năng chưa phát huy được thực tài của họ và có cả trường hợp người tài còn lẻ loi, bị bỏ rơi đâu đó.

Muốn gạt bỏ những yếu tố cản trở, mắc mớ trong việc thực hiện quan điểm chính sách đào tạo, sử dụng, thu hút nhân tài, tạo điều kiện tốt nhất cho người tài sử dụng tài năng của họ phục vụ cho mục đích xây dựng một nước Việt Nam giàu đẹp, dân chủ công bằng, văn minh thì nên chăng trong chính sách thu hút nhân tài cần thực hiện các giải pháp sau:

Thứ nhất, sự đánh giá tài năng cần phải có tiêu chí rõ ràng, công khai chuẩn xác.

Thứ hai, đối với nhân tài, cần có một chế độ ưu đãi hợp lý về vật chất và tạo điều kiện sinh sống môi trường làm việc. Theo lô gíc thông thường thì người tài là người hơn người khác về trí tuệ, khả năng và sự cống hiến cho xã hội. Người tài và người bình thường cùng ở vị trí như nhau, nhưng khả năng khác nhau thì vai trò tác động của nhân tài đối với sự phát triển kinh tế- xã hội nhiều hơn người bình thường. Vì vậy người có tài phải được trọng dụng và phải được hưởng lương, thưởng nhiều hơn, phải được tin dùng và được làm việc trong môi trường khoa học thực sự thuận lợi và bình đẳng. Đó là sự công bằng, bình đẳng về mặt chính sách, cách ứng xử. Chủ nghĩa bình quân, cào bằng có ý nghĩa nhất định trong hoàn cảnh nhất định, nhưng không thể là cách khuyến khích, thu hút, giữ lại nhân tài cho nhà nước. Một bộ máy nhà nước dân chủ trong sạch, gọn nhẹ thể hiện được năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý sẽ là một nhà nước có nhiều người tài. Đó là một thực tế đã được kiểm nghiệm ở các nước văn minh và sẽ là một xu hướng tất yếu của nhà nước ta

(Xem tiếp trang 14)

II (2006-2010) thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 có 5 Chương trình hành động cụ thể, đó là:

+ Chương trình chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính do Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì.

+ Chương trình cải cách các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công do Bộ Nội vụ chủ trì.

+ Chương trình xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính do Bộ Nội vụ chủ trì.

+ Chương trình hiện đại hoá hành chính do Văn phòng Chính phủ chủ trì.

+ Chương trình xây dựng trụ sở chính quyền cấp xã do Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì.

Các cơ quan chủ trì có trách nhiệm xây dựng chương trình hành động giai đoạn 2006-2010, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt, thời gian hoàn thành tháng 6/2006.

3.3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

3.3.1. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chung việc triển khai thực hiện Chương trình cải cách hành chính giai đoạn II.

3.3.2. Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình cải cách hành chính giai đoạn II.

3.3.3. Các cơ quan chủ trì các chương trình hành động chịu trách nhiệm xây dựng các chương trình hành động trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt và chủ trì việc triển khai thực hiện.

3.3.4. Các bộ, ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch cải cách hành chính hàng năm và tổ chức việc thực hiện, thực hiện chế độ báo cáo, thông tin theo quy định.

3.3.5. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính xây dựng kế hoạch huy động các nguồn lực nước ngoài theo yêu cầu thực hiện chương trình cải cách hành chính giai đoạn II.

3.3.6. Bộ Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Chương trình cải cách hành chính giai đoạn II báo cáo Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. ■

Một số ý kiến về...

(Tiếp theo trang 11)

trong tiến trình đổi mới hệ thống chính trị và cải cách nền hành chính.

Thứ ba, chính sách thu hút nhân tài phải nhất quán từ trung ương đến địa phương và mang tính khả thi. Hiện nay có tình hình là nhiều địa phương đang có chủ trương: “Chiêu hiền đãi sĩ”, nhưng dường như đó lại là chính sách riêng của tỉnh. Tuy nhiên, do thiếu tính nhất quán và tính khả thi nên vẫn có nhiều nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu có tên tuổi có học hàm, học vị cứ bám lấy Thủ đô, các thành phố lớn để sinh sống làm việc, tạo nên sự mất cân đối, lãng phí trong việc sử dụng nhân tài như hiện nay.

Thứ tư, trong mỗi cơ quan, cấp chính quyền thuộc hệ thống chính trị cần phải thực hiện một cách nhất quán quy chế dân chủ và công khai trong việc đánh giá, nhận xét, sử dụng cán bộ, công chức; tránh tình trạng người đứng đầu cơ quan nói ai tài thì người đó

là tài, không ưa ai thì quy kết, “chụp mũ” rồi vô hiệu hoá họ, nhất là đối với những người có tài trong các lĩnh vực nghề nghiệp hoặc là một chuyên gia thường có một chút “tật” và thường tỏ thái độ thẳng thắn dễ làm mất lòng cấp trên. Vấn đề sử dụng, thu hút, giữ lại nhân tài không chỉ cần có môi trường văn hoá, dân chủ mà còn rất cần có thái độ ứng xử độ lượng, giấu lòng vị tha của những người lãnh đạo các cấp, các ngành.

Ở một số nước đang phát triển đã có tình trạng là khi khu vực tư nhân mở rộng thì sự cạnh tranh giữa khu vực tư với nhà nước trước hết là nhân lực, chất xám; khu vực tư (kể cả nước ngoài) lôi kéo nhân tài từ trong bộ máy nhà nước sang phía họ bằng các chính sách ưu đãi, chủ yếu là lương cao gấp nhiều lần so với nhà nước. Nhà nước ta cần có chính sách chủ động để khắc phục tình trạng này. ■

(1) Báo nhân dân cuối tuần số 27 ngày 4/7/2004.

(2) Thông tin chuyên đề, Văn phòng Trung ương Đảng CSVN, số 68, tháng 4/2005.